

CHÍNH SÁCH CỦA GCCF VỀ PHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CHUẨN BỊ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Trên bất kỳ yêu cầu bồi thường nào được nhận một khoản thanh toán bồi thường thiệt hại, GCCF cũng sẽ chi trả các chi phí hợp lý người yêu cầu bồi thường đã phải chịu trong việc đánh giá các thiệt hại được yêu cầu bồi thường. GCCF sẽ bao gồm các chi phí hợp lý cho việc ước tính những thiệt hại trong các khoản thanh toán của nó. Các khoản thanh toán này sẽ không bao gồm thanh toán phí cho biện lý. GCCF sẽ quản lý các yêu cầu bồi thường cho các chi phí nêu trên (“Các Chi Phí Đánh Giá”) như sau:

1. **Các Yêu Cầu Tài Liệu.** Với bất kỳ yêu cầu bồi thường nào mà GCCF chưa ban hành một thư Quyết Định Cuối Cùng, thì mỗi người yêu cầu bồi thường yêu cầu thanh toán Các Chi Phí Đánh Giá phải nộp các bản sao của:
 - (a) Bất kỳ tài liệu nào phản ánh các hợp đồng hay thỏa thuận khác giữa người yêu cầu bồi thường và cá nhân hoặc chủ thể tính phí Các Chi Phí Đánh Giá (“Nhân Viên Chuẩn Bị Các Yêu Cầu Bồi Thường”) liên quan theo bất kỳ cách nào đến yêu cầu bồi thường nộp cho GCCF;
 - (b) Bất kỳ hóa đơn nào gửi đến cho người yêu cầu bồi thường đối với bất kỳ Các Chi Phí Đánh Giá nào được yêu cầu bồi thường; và
 - (c) Các hồ sơ ghi nhận thời gian thể hiện khoảng thời gian tiêu tốn và các hoạt động được thực hiện bởi Nhân Viên Chuẩn Bị Các Yêu Cầu Bồi Thường hình thành nên cơ sở cho Các Chi Phí Đánh Giá được yêu cầu bồi thường. Nếu Các Chi Phí Đánh Giá được dựa trên một khoản phí cố định hay phí sàn chứ không phải là giá theo giờ, thì một bản giải thích chi tiết về các công việc được thực hiện bởi Nhân Viên Chuẩn Bị Các Yêu Cầu Bồi Thường về yêu cầu bồi thường đã làm gia tăng Các Chi Phí Đánh Giá được yêu cầu bồi thường.

GCCF sẽ không bồi thường cho bất kỳ Các Chi Phí Đánh Giá nào không được chứng minh bởi các tài liệu được yêu cầu.

2. **Các Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường Trên Mạng.** Người yêu cầu bồi thường phải ký vào Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường nộp cho GCCF. Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường được nộp trên mạng phải có chữ ký điện tử của người yêu cầu bồi thường. Nhân Viên Chuẩn Bị Các Yêu Cầu Bồi Thường không thể ký tên vào Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường thay cho những

người yêu cầu bồi thường. Và vì vậy, GCCF sẽ không còn cho phép một Nhân Viên Chuẩn Bị Các Yêu Cầu Bồi Thường nộp Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường trên mạng. Người yêu cầu bồi thường có thể nộp một Mẫu Yêu cầu bồi thường trên mạng hoặc ký vào một bản sao in ra giấy Mẫu Yêu cầu bồi thường và gửi đến GCCF.

- 3. Các Thông báo và Các Khoản Thanh Toán.** GCCF sẽ không còn gửi thư về việc quyết định các yêu cầu bồi thường hoặc thanh toán cho Nhân Viên Chuẩn Bị Các Yêu Cầu Bồi Thường. Thay vào đó, GCCF sẽ gửi tất cả thư từ và các khoản thanh toán trực tiếp đến người yêu cầu bồi thường. Nếu người yêu cầu bồi thường gửi đến GCCF một tài liệu được ký bởi người yêu cầu bồi thường ủy quyền cho một Nhân Viên Chuẩn Bị Các Yêu Cầu Bồi Thường để nhận các thông tin về yêu cầu bồi thường của người yêu cầu bồi thường, GCCF sẽ gửi một bản sao mỗi lá thư đến Nhân Viên Chuẩn Bị Các Yêu Cầu Bồi Thường đó.